



ข่าวสภาคณาจารย์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ISSN 0857-989 x ปีที่ 32 ฉบับที่ 3 ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. 2550
<http://www.senate.mahidol.ac.th>



"...คนที่มีการศึกษา ที่เรียกว่าเป็นผู้มีปัญญา ควรจะสามารถวินิจฉัยได้ว่า จะแก้ไขอะไร อย่างไร ข้อสำคัญควรจะต้องรอบคอบและระมัดระวังที่จะ พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ให้กระจ่างแจ้งทุกแง่มุม แล้วจัดการให้ถูกจุดถูกขั้นตอน ถูกเหตุผล ข้อที่พึงระมัดระวังอย่างยิ่ง คือ การแก้ปัญหาโดยรีบเร่งด่วน ทั้งที่ยังไม่มีความแน่ใจอยู่ ข้อนี้มักจะทำให้ได้ผลที่ด่วน ๆ ผลที่ด่วนก็คือ ผลที่ไม่ครบถ้วน ขาดประโยชน์ที่พึงได้ มีหน้าซ้ำอาจทำให้เกิดความเสียหาย ร้ายแรงขึ้นก็ได้ เพราะอาจไปรื้อหรือทำลายสิ่งที่ดี ที่ใช้การได้ลงและเอาสิ่ง ที่เสียที่ใช้การไม่ได้มาใช้ เมื่อความเป็นจริงเป็นอย่างนี้ ผู้มีปัญญาทุกระดับ จึงต้องถือเป็นภาระและหน้าที่ ที่จะต้องรู้จักกับ รู้จักใช้ความรู้อย่างถูกต้อง เพื่อสามารถพิจารณาการกระทำที่เหมาะสมแก่ทุกกรณี..."

พระบรมราชโองการของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

▶ **ข่าวฝาก จากประธานสภาคณาจารย์** โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัชชัย พีรพัฒน์ดิษฐ์



สวัสดีชาวมหิดลทุกท่านครับ ฉบับนี้ผมขอรายงานข่าวดังนี้

ข่าวแรก เกี่ยวกับความคืบหน้าคณะกรรมการสิทธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ในการประชุมเมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐ ที่ผ่านมา คณะกรรมการฯ ได้พิจารณามาถึง มาตรา ๘๔ จบบทเฉพาะกาลแล้ว ครั้งต่อไปจะมีการพิจารณามาตราที่เขavnไว้รอการพิจารณา อาทิ มาตรา ๒๐, ๒๕, ๒๖ และมาตรา ๘๐ เป็นต้น การประชุมของคณะกรรมการฯ กำหนดไว้ทุกวันพุธ เวลา ๑๕.๐๐ น. เชื่อว่าอีกไม่กี่สัปดาห์ก็คงเสร็จสิ้น

ข่าวที่สอง มีการประชุมของคณะกรรมการดำเนินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา ๒๕๔๙ เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐ สภาคณาจารย์ยังคงทำหน้าที่เป็นฝ่ายต้อนรับอาจารย์สักขีพยานและแขกผู้มีเกียรติ เช่นเดียวกับปีก่อนๆ ส่วนพิธีพระราชทานปริญญาบัตรจะเป็นวันใดนั้น ทางสำนักพระราชวังยังไม่ได้แจ้งมาที่มหาวิทยาลัยครับ

ข่าวที่สาม สภามหาวิทยาลัยโดยท่านนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยได้เยี่ยมชื่นชมคณะเทคนิค การแพทย์ เมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐ โดยทางผู้บริหารของคณะฯ ได้จัดให้มีการนำเสนอ ณ ห้องประชุม ชั้น ๙ อาคารวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการแพทย์ของคณะเทคนิคการแพทย์ ที่วิทยาเขตศาลายา จากข้อมูลที่น่าเสนอแสดงให้เห็นชัดเจนว่า คณะเทคนิค การแพทย์ได้รับการยอมรับในระดับชาติอย่างกว้างขวาง และมีการประสานงานกับหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัยมหิดลเป็นอย่างดี

ข่าวที่สี่ มหาวิทยาลัยมหิดลได้เชิญท่านเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน คือ คุณสาธิต ชาญเชาวน์กุล มาบรรยาย เรื่อง University - Industry Linkage ณ ห้องประชุม K102 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ พญาไท เมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐ มีการถ่ายทอดทาง IP-TV ด้วย นอกจากท่านจะได้บรรยายถึงยุทธศาสตร์ส่งเสริมการลงทุนและมาตรการส่งเสริมการวิจัย...

๙ น เ ล ม

ข่าวฝากจากประธานสภาคณาจารย์

ผศ.รัชชัย...หน้า 1

"แรงบันดาลใจ" จากอาจารย์ตัวอย่าง ๑

ผศ.วันงาม...หน้า 2

"แรงบันดาลใจ" จากอาจารย์ตัวอย่าง ๑

ศ.คตินิคมลลิกา...หน้า 3

"แรงบันดาลใจ" จากอาจารย์ตัวอย่าง ๑

ศ.นงพงา...หน้า 4

"แรงบันดาลใจ" จากอาจารย์ตัวอย่าง ๑ รศ.ผจงพร...หน้า 5

สิทธิประโยชน์เกี่ยวกับบำเหน็จบำนาญ ๑ กองการเจ้าหน้าที่...หน้า 6

สิทธิประโยชน์ที่จะได้รับเมื่อเปลี่ยนสภาพ ๑ กองการเจ้าหน้าที่...หน้า 7

ข่าวประชาสัมพันธ์ สภาคณาจารย์...หน้า 7

บรรณาธิการแถลง ผศ.สุภาวธรรณ...หน้า 8

“แรงบันดาลใจ”

จากอาจารย์ตัวอย่างของสภาคณาจารย์ ประจำปี ๒๕๔๙



ผู้ช่วยศาสตราจารย์วันฉวาง กอวเขตใหญ่ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

จากประสบการณ์การทำงานรับราชการมาประมาณ ๒๙ ปี ได้เรียนรู้ว่าเราจะต้องทำงานทั้งที่ชอบและไม่ชอบ ที่ถนัดและไม่ถนัด และปัจจัยที่สำคัญยิ่ง คือ บุคคลที่เราจะต้องทำงานร่วมด้วย รวมทั้งบุคคลอื่นๆ ที่เรามีโอกาสไปเกี่ยวข้องกับทั้งทางตรงและทางอ้อม การที่จะทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ รวมถึงการที่จะมีสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อื่นได้ ซึ่งเป็นผลทำให้เราทำงานและใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นได้อย่าง

มีความสุขนั้น สำหรับตนเองยึดหลักสำคัญ ๓ ประการ คือ

๑. อดทน อดปม อดเกร คือการปฏิบัติต่อผู้อื่นเหมือนกับที่เราต้องการให้ผู้อื่นปฏิบัติต่อเรา

๒. หลักคำสอนของท่านพุทธทาสที่ว่าให้มองแต่แง่ดีของผู้อื่น เพราะคนเราย่อมมีทั้งส่วนดีและส่วนด้อย เราก็จะมองแต่ส่วนดี ๆ ของเขา ส่วนข้อด้อยหากไม่เลวร้ายเกินไป ก็ทำไม่เห็นเสียบ้าง เพราะตัวเราเองก็มีส่วนด้อยที่คนอื่นไม่ชอบเช่นกัน

๓. การให้อภัยเป็นการให้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุด หากเราสามารถให้อภัยผู้ที่ทำผิดพลาดให้โอกาสเขาในการปรับปรุงตัวให้ดีขึ้น จิตใจเราย่อมสบาย ผ่องใส ไม่ขุ่นมัว รวมทั้งให้อภัยตัวเอง หากเราทำงานผิดพลาดไปบ้าง แต่ทั้งนี้ต้องไม่ลืมว่าต้องแก้ไขให้ถูกต้องด้วย

และที่สำคัญที่สุด คือ ตัวเรา ต้องพยายาม **คิดดี พูดดี และ ทำดี** เสมอ หากทำได้เราก็จะสามารถทำงานและใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นได้ อย่างมีความสุข

ข่าวฝากจากประธานสภาคณาจารย์ ต่อจากหน้า ๑

และพัฒนาสร้างความเข้มแข็งของอุตสาหกรรมแล้ว ท่านยังได้เล็งให้ฟังถึงมาตรการส่งเสริมการลงทุนการวิจัยและพัฒนา โดยสร้างความร่วมมือระหว่างภาคอุตสาหกรรม - ภาคการศึกษา ซึ่งเพิ่งอนุมัติ เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐ ทั้งนี้ เพื่อจูงใจให้ลงทุน/ใช้จ่ายด้านวิจัยพัฒนา เพื่อเพิ่มศักยภาพและสร้างความเข้มแข็งภาคอุตสาหกรรม ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนด โดยดำเนินการในรูปแบบของความร่วมมือระหว่างภาคเอกชนกับสถาบันวิจัย และสถาบันการศึกษาที่รวมเป็นเครือข่าย (Industry - University Linkage) ซึ่งรายละเอียดสามารถค้นหาได้จาก **website : www.boi.go.th**

ข่าวที่ทท มหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาร่างข้อบังคับ/ประกาศ เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐ โดยคณะกรรมการชุดนี้ มีศาสตราจารย์สมพล พงศ์ไทย เป็นประธานและคณะกรรมการฯ ได้ประชุมครั้งแรกแล้วเมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐ และจะประชุมครั้งต่อไปในวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๐ หลังจากนั้น คงจะได้นำเสนอหลักการและเหตุผลของร่างข้อบังคับต่อสภามหาวิทยาลัยในการประชุมวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๐ ต่อไป

ข่าวที่ทท Mini MPA (ผู้เข้ารับการอบรมเตรียมผู้บริหาร) ของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล รุ่นที่ ๖ ได้จัดกิจกรรมเชิงวิชาการ เรื่อง "เปลี่ยนอะไร เปลี่ยนอย่างไร เมื่อมหิตลต้องเปลี่ยนเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับรัฐ" เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐ ระหว่างเวลา ๑๓.๐๐ - ๑๕.๓๐ น. ณ ห้องอภิติยาทรกิติคุณ ตึกสยามินทร์ ชั้น ๗ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล โดยเชิญ ศาสตราจารย์สมพล พงศ์ไทย รองอธิการบดี ศาสตราจารย์คลินิกสมพร เรืองพกา อธิการบดี รองอธิการบดี รวมทั้งประธานสภาคณาจารย์เป็นวิทยากร ปรากฏว่าได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมนี้ จากรายชื่อผู้ลงทะเบียนจำนวน ๓๕๙ คน ก็เชื่อว่า ความพยายามในการช่วยกันทำความเข้าใจกับขบวนการมหิตลโดยองค์กร คณะ หรือกลุ่มบุคคลภายในมหาวิทยาลัยในโอกาสต่างๆ คงจะช่วยเพิ่มความเข้าใจให้ขบวนการมหิตลเข้าใจเรื่องการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับฯ ได้อย่างถูกต้อง

ฉบับนี้ขอรายงานเพียงเท่านี้ พบกันใหม่ฉบับหน้าครับ + + +

“แรงบันดาลใจ” จากอาจารย์ตัวอย่างของสภาคณาจารย์ ประจำปี ๒๕๔๙



ศาสตราจารย์คลินิกมลลิกา ศิริรัตน์
คณะทันตแพทยศาสตร์

ในบทบาทการรับราชการ เมื่อจบทันตแพทย์ประจำบ้านแล้ว ได้รับการคัดเลือกจากศาสตราจารย์เกียรติคุณอิสระ ยุกตนั้นท์ คณะบดีผู้ก่อตั้งคณะทันตแพทยศาสตร์พญาไท (คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะที่ ๒ ของประเทศไทย) ให้ดำรงตำแหน่งทันตแพทย์โท เนื่องจากยังไม่มีตำแหน่งอาจารย์ เป็นรุ่นช่วยกันก่อตั้งคณะ ซึ่งมีอาจารย์และบุคลากรไม่กี่คน แต่ด้วยความขยัน และตั้งใจจริงของอาจารย์อิสระ ยุกตนั้นท์ ที่จะพัฒนาคณะทันตแพทยศาสตร์ที่ ๒ ให้มีความเจริญก้าวหน้าจากที่ไม่มีคนรู้จัก จนปัจจุบันเป็นที่ยอมรับทั้งด้านการเรียน การสอน งานวิจัย เป็นอันดับ ๑ ของประเทศและเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาตินี้ อาจารย์อิสระ ยุกตนั้นท์ เป็นต้นแบบของการทำงานของศาสตราจารย์คลินิกมลลิกา ศิริรัตน์ คือ ท่านจะพูดอยู่เสมอว่า "อย่าถามว่าราชการจะให้อะไรแก่เรา เราเองต่างหากที่ควรจะคิดว่าเราให้อะไรกับราชการบ้าง การทำงานทุกอย่าง ต้องทำด้วยใจรักและทุ่มเท ผลที่ได้จะตอบสนองต่อเราเอง" ซึ่งในปัจจุบันนี้

บอกได้เลยว่า ไม่เคยผิดหวังในชีวิตราชการ และทุกสิ่งทุกอย่างที่ได้มา มาจากการทุ่มเท และมานะพากเพียรทั้งสิ้น และความสามัคคีของหมู่คณะ โดยเฉพาะบุคลากรภายในภาควิชาเราทุกคนตั้งใจและร่วมมือกันทำงาน งานทุกอย่างจึงสำเร็จได้ สิ่งสำคัญซึ่งเป็นหลักสำคัญอีกข้อหนึ่งในการปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่น คือการมีจิตใจดี สนับสนุนและเอื้อเฟื้อช่วยเหลือบุคลากรรุ่นน้องเท่าที่จะทำได้เสมอ

ในบทบาทของการเป็นอาจารย์ ถ้าเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี จะมองนักศึกษาเหล่านี้เสมือนเป็นลูกหลาน พยายามที่จะทำให้ความไม่รู้ของเขาเปลี่ยนเป็นความรู้ให้ได้หรือเปลี่ยนจากปฏิบัติงานไม่ได้ให้เป็นทำได้ ซึ่งจะอยู่บนพื้นฐานที่ว่า นักศึกษาทุกคนการตอบรับต่อคำสอนนั้นไม่เท่ากัน เวลาที่ใช้กับนักศึกษาแต่ละคนจึงไม่เท่ากัน ไม่เคยเกิดความเบื่อหน่ายที่จะสอน สำหรับนักศึกษาระดับหลังปริญญาจะถือเป็นเสมือนน้องที่จะสอนหรือแสดงวิธีการรักษาโดยไม่ปิดบังความรู้และประสบการณ์ที่มีอยู่

ดังนั้น ๓๖ ปี ของการเป็นครู เป็นทันตแพทย์ที่ดูแลผู้ป่วยด้านปริทันตวิทยา และเป็นข้าราชการรางวัลการเป็นอาจารย์ตัวอย่างของสภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดล จึงเป็นเสมือนปริญญาใบสุดท้ายของชีวิตการทำงานราชการ และเป็นเสมือนหนึ่งของขวัญในวาระอายุครบ ๖๑ ปีบริบูรณ์



“แรงบันดาลใจ” จากอาจารย์ตัวอย่างของสมาคมอาจารย์ ประจำปี ๒๕๔๙



**ศาสตราจารย์จรรยา ลัมสุวรรณ
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี**

ก่อนอื่นขอขอบคุณสมาคมอาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดลที่ได้กรุณามอบเกียรติให้ได้รับรางวัลอาจารย์ตัวอย่างประจำปี ๒๕๔๙ ซึ่งนับว่าเป็นรางวัลทางใจที่สำคัญสำหรับคนเป็นอาจารย์อย่างสูง

สำหรับการใช้ชีวิตการทำงานเป็นอาจารย์แพทย์ที่คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีนั้น เริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๒๐ หลังจากสำเร็จการฝึกอบรมเป็นจิตแพทย์ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา ตอนเป็นอาจารย์ใหม่ๆ มีความลำบากเหมือนกัน ต้องปรับตัวอย่างมาก เกือบทุกด้านขอยกตัวอย่างที่เป็นรูปธรรมสักหนึ่งเรื่อง คือ กอนกลับมาได้ทำงานที่ต่างประเทศได้รับเงินเดือนๆ ละ ๘๐,๐๐๐ บาท (ราคาเมื่อเกือบ ๓๐ ปีก่อน) พอมาบรรจุเป็นอาจารย์ที่คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีได้รับเงินเดือน ๔,๐๕๐ บาท โดย ๔,๐๐๐ บาท เป็นเงินเดือนอีก ๕๐ บาท เป็นค่า American Board ที่สอบมาได้ แต่จากที่ใจอยากเป็นอาจารย์ เพราะคิดว่าถ้ารักษาคนไข้คนเดียวไปตลอดชีวิต คงไม่มากเท่าผลผลิตแพทย์เพิ่มแล้วช่วยกันออกไปรักษาผู้ป่วย ย่อมมีประสิทธิผลดีกว่ามากมาย ดีกว่าการไปหาเงินมากๆ ในโรงพยาบาลเอกชนเพียงอย่างเดียวก็เลยต้องปรับตัวให้อยู่ได้เหมือนอาจารย์มหาวิทยาลัยท่านอื่น ๆ นั้นแหละ แต่รางวัลที่ได้รับจากการเป็นอาจารย์ที่ไม่ใช่ตัวเงิน คือ ความสุข ความสนุก ความเป็นอิสระ ที่ได้ทำงานหลากหลายบทบาทหน้าที่ เช่น การสอน การตรวจรักษา การบริหาร การวิจัยบ้าง แม้มันไม่มากเป็นหลัก เพราะรู้สึกตัวเองเป็นครู

และ Clinician มากกว่าการเป็นนักวิจัยมือตืออะไร เพราะไม่ได้ร่ำเรียนหรือถูกสอนให้เป็นนักวิจัยในสมัยนั้น เช่น วิชาสถิติก็อ่อนแอมกๆ แต่ก็คิดว่าคนเราจะเก่งทุกอย่างได้อย่างไร ขึ้นท่าแบบนั้น เดียวก็เอาดีไม่ได้สักอย่าง และซ้ำร้ายจะต้องทุกข์ใจด้วยละซี

ส่วนหลักการทำงานก็ได้มีอะไรพิเศษมาก ใช้หลักว่าทำไปเรื่อยๆ ไม่เสียความรับผิดชอบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำนึกเสมอว่า ตำแหน่งตัวเองเป็นอาจารย์แพทย์ก็ให้มีความสำคัญเรื่องหน้าที่การสอนไม่ให้บกพร่องและพยายามทำให้เต็มที่ ทำให้สนุกแบบไม่เครียด คือคนสอนก็ไม่เครียด คนเรียนก็ไม่เครียด ไม่เบื่อ พยายามสอนให้สนุกและผ่อนคลาย เช่น เล่าเรื่องผู้ป่วยเป็นตัวอย่างประกอบบทเรียนให้สนุก และเลี้ยงน้ำนักศึกษาด้วย จะได้ผ่อนคลาย (ถ้าเรียนตรงที่ทำได้) บางครั้งยังพูดติดตลกว่า ตั้งใจเรียนนะ อาจารย์อุตสาหะจางเรียนด้วยน้ำหวานนะ นี้อาจารย์หมดเงินไปหลายบาทจากเงินเดือนน้อยนิดของอาจารย์นะ เด็กนักศึกษาหมักยืมหรือหัวเราะแบบชอบใจ

อีกหลักหนึ่งในการทำงานคือ **ไม่ทะเลาะทะเลาะกัน** หวังสูงอะไร ไม่ได้คิดว่าต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ เช่น ไม่มุ่งมั่นจะต้องได้ตำแหน่งวิชาการเมื่อนั้นเมื่อนี้ เพราะไม่อยากผิตหวัง ก็ทำไปเรื่อยๆ ผลงานที่ได้ก็ให้ได้มาเอง พยายามดูแลตัวเองให้มีความสุขกับชีวิตส่วนตัวและการทำงาน แก่การทำงานจำเจด้วยการอาสาสมัครทำงานให้ส่วนรวม และช่วยเพิ่มประสบการณ์ด้วย เช่น ทำงานให้สมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย ราชวิทยาลัยจิตแพทย์แห่งประเทศไทย เป็นวิทยากรรับเชิญให้ความรู้กับสังคมตามโอกาสต่าง ๆ

เท่าที่คิดได้อีกอย่าง คือ **เป็นคนชอบเรียนและสนใจศึกษาเพิ่มเติม** ให้กับตัวเองเสมอเมื่อมีโอกาสที่จะทำได้ เช่น การประชุมวิชาการในประเทศ ต่างประเทศ อ่านหนังสือหลากหลาย อีกทั้งพยายามศึกษาด้วยตนเองในสิ่งที่คิดว่า น่าจะมีประโยชน์ต่อตัวเองและต่อการเรียนการสอน เช่น การศึกษาวิธีการบำบัดทางจิตแนวใหม่ที่ให้ผลดีกว่าของเดิมๆ การศึกษาศาสนาพุทธแล้ว พบว่าพิเศษมากกว่าจิตวิทยาของทางตะวันตกที่ตัวเองได้ดูสำหรับ

... อ่านต่อหน้า ๕

“แรงบันดาลใจ” จากอาจารย์ตัวอย่างของสภาคณาจารย์ ประจำปี ๒๕๔๙



ศาสตราจารย์อภิญญา สุภาวิธา
คณะพยาบาลศาสตร์

ชีวิตคนเรานั้นสั้น แต่ผลงานมักจะยาว ค่าของคนอยู่ที่ผลของงาน อายุที่ได้มาคือเวลาที่เสียไป จากวันที่เข้ารับราชการ ปี ๒๕๑๓ เป็นพยาบาลประจำการตึกเด็ก ๑ ปี ในโรงพยาบาลศิริราช หลังจากนั้นไปเป็นอาจารย์สอนนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ ๒ คณะพยาบาลศาสตร์ ซึ่งเป็นการเตรียมนักศึกษาให้พร้อมก่อนไปให้การพยาบาลกับผู้ป่วยในหอผู้ป่วย หัวใจสำคัญของการจัดการศึกษา จึงต้องครอบคลุมการศึกษาภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ โดยการศึกษภาคปฏิบัติเป็นประสบการณ์ที่มีความสำคัญที่สุดของการศึกษาพยาบาล เนื่องจากนักศึกษาจะต้องปฏิบัติกับผู้ป่วย นักศึกษาจะต้องทำด้วยความรอบคอบ ระมัดระวังและอยู่ภายใต้การดูแลอย่างใกล้ชิดจากอาจารย์ผู้สอน เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความผิดพลาดขึ้น ซึ่งบางครั้งความผิดพลาดนั้น อาจทำให้ผู้ป่วยเกิดอันตรายถึงชีวิตได้

ในปี ๒๕๔๐ ดิฉันได้มีโอกาสเป็นหัวหน้าสำนักงานเสริมการศึกษาและสรีดวิทยาการพยาบาล (Learning

Resource Center - LRC) ซึ่งเป็นการแบ่งหน่วยงานภายในของคณะพยาบาลศาสตร์ เพื่อให้เป็นศูนย์รวบรวมสื่อและอุปกรณ์ การฝึกปฏิบัติทางการพยาบาล ตลอดจนการจำลองสถานการณ์บางอย่างที่จำเป็น ให้นักศึกษาได้ทดลองฝึกปฏิบัติให้เกิดความชำนาญ ทั้งนี้ เพื่อป้องกันความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้น เมื่อนักศึกษาต้องไปปฏิบัติจริงกับผู้ป่วย แต่ประสบการณ์บางอย่าง เช่น การสวนปัสสาวะ การฉีดยาเข้ากล้ามเนื้อ ฯลฯ ที่มักจะไม่ค่อยพบหรือมีก็ค่อนข้างน้อย และมีไม่เพียงพอให้นักศึกษาทุกคนได้ลงมือปฏิบัติบ้างก็ไม่มีโอกาสได้ปฏิบัติซ้ำเพียงพอที่จะก่อให้เกิดความชำนาญได้ จึงจำเป็นที่จะต้องให้นักศึกษาได้ฝึกทักษะการพยาบาลกับหุ่นในสถานการณ์จำลองให้เกิดทักษะก่อนไปลงมือปฏิบัติจริงกับผู้ป่วย แต่หุ่นจำลองที่จะช่วยให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติ ส่วนใหญ่นำเข้าจากต่างประเทศมีน้ำหนักมาก และราคาค่อนข้างแพง ดิฉันจึงคิดออกแบบหุ่นศึกษาทางการพยาบาล ซึ่งดัดแปลงจากฟองน้ำรถยนต์หรือโพลีเอทิลีนไวนิลแอลกอฮอล์ ซึ่งราคาถูกและเบาให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติในห้องปฏิบัติการพยาบาล และให้ขอยืมออกไปใช้ศึกษาในห้องปฏิบัติการพยาบาลได้พร้อมกันนี้ ได้ริเริ่มโครงการพี่สอนน้องในหอพัก และจัดให้มีห้องปฏิบัติการพยาบาลที่หอพักพร้อมสื่อพื้นฐานทางการพยาบาล เพื่อให้นักศึกษาได้ใช้เวลาว่างเข้ามาศึกษาให้เกิดความมั่นใจ หรือศึกษาแล้วมีปัญหา ได้คุยกับรุ่นพี่หรือถามอาจารย์ต่อไป จากการประเมินผลการใช้หุ่นจำลองที่จัดทำขึ้นได้ผลดี เป็นที่พึงพอใจของผู้เรียนและอาจารย์ผู้สอน เกิดผลดีต่อนักศึกษาและการศึกษาพยาบาลอย่างยิ่ง ●●●

ศาสตราจารย์อภิญญา สุภาวิธา ต่อจากหน้า ๔

ข้ามน้ำข้ามทะเลไปร่ำเรียนมา จึงรีบหาทางนำมาประยุกต์ใช้และสอนสอดแทรกไปในการฝึกอบรมจิตแพทย์ใหม่ด้วย หรือพูดง่ายๆ ว่า พยายามทำประโยชน์ให้มากที่สุด เท่าที่จะมีโอกาส โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับการหล่อหลอมและสร้างคนรุ่นหลังที่ตามมาให้เก่งกว่าเรา โดยใช้หลักว่า "ศิษย์ควรจะเก่งกว่าครู"

เพราะครูเป็นฐานให้แล้วเบื้องต้น ไม่ต้องเริ่มต้นจากศูนย์นั่นเอง

หลักการทำงานที่พูดมานี้ตัวเองคิดว่า อาจารย์อื่นๆ จำนวนมากคงได้ใช้หลักการที่คล้ายคลึงกันนี้ เพื่อให้มีความสุขกับชีวิตการเป็นอาจารย์นั่นเอง



HOT!

สิทธิผลประโยชน์เกี่ยวกับบำเหน็จบำนาญ เมื่อมหาวิทยาลัยเปลี่ยนสภาพไปเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ



ข้าราชการที่สมัครเข้าเป็นพนักงานในระบบใหม่ และได้รับการบรรจุเข้าเป็นพนักงานตามพระราชบัญญัติใหม่แล้ว จะมีสิทธิได้รับบำเหน็จบำนาญ เหตุทดแทน ตามมาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2494 หรือตามมาตรา 51 แห่งพระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2539 (กรณีเป็นสมาชิก กบข.) โดยจะต้องมีอายุราชการ ดังนี้

การนับเวลาราชการเพื่อเกิดสิทธิรับบำเหน็จบำนาญ

- อายุราชการรวมทั่วคูณ 1 ปี ถึง 9 ปี แต่ไม่ถึง 6 เดือน มีสิทธิได้รับบำเหน็จ
- อายุราชการรวมทั่วคูณ 9 ปี 6 เดือน ขึ้นไป มีสิทธิเลือกรับบำเหน็จ หรือบำนาญ

เงินบำเหน็จ คือ เงินที่ได้รับเพียงครั้งเดียวจากกระทรวงการคลัง

วิธีคำนวณ

- กรณีไม่เป็นสมาชิก กบข.

อายุราชการ (ปี) X เงินเดือนเดือนสุดท้าย
(เศษของ 6 เดือนขึ้นไป ปัดเป็น 1 ปี)

- กรณีเป็นสมาชิก กบข.

อายุราชการ (ปี) X เงินเดือนเดือนสุดท้าย
(กรณีเศษของเดือนให้เป็นทศนิยม เช่น 24 ปี 6 เดือน เท่ากับ 24.5 ปี)

เงินบำนาญ คือ เงินที่ได้รับเป็นรายเดือนจากกระทรวงการคลัง

วิธีคำนวณ

- กรณีไม่เป็นสมาชิก กบข.

อายุราชการ (ปี) X เงินเดือนเดือนสุดท้าย
หารด้วยห้าสิบ
(เศษของ 6 เดือนขึ้นไป ปัดเป็น 1 ปี)

- กรณีเป็นสมาชิก กบข.

อายุราชการ(ปี) X เงินเดือนเฉลี่ยหกสิบเดือนสุดท้าย
หารด้วยห้าสิบ
(กรณีเศษของเดือนให้เป็นทศนิยม เช่น 24 ปี 6 เดือน เท่ากับ 24.5 ปี)
จะได้รับไม่เกินร้อยละเจ็ดสิบของเงินเดือนเฉลี่ยหกสิบเดือนสุดท้าย

สิทธิประโยชน์ที่จะได้รับ เมื่อเปลี่ยนสภาพจากข้าราชการเป็นพนักงานในระบบใหม่



1. กรณีขอเลือกรับบำเหน็จบำนาญทันที เมื่อพ้นสภาพจากการเป็นข้าราชการ

กรณีเลือกรับบำเหน็จ

- เงินเดือนพนักงาน + เงินบำเหน็จ + เงิน กบข. (สะสม + สมทบ + ผลประโยชน์) กรณีเป็นสมาชิก กบข.

กรณีเลือกรับบำนาญ

- เงินเดือนพนักงาน + เงินบำนาญ + บำเหน็จดำรงชีพ + เงิน กบข. (ประเดิม (ถ้ามี) + ชดเชย + สะสม + สมทบ + ผลประโยชน์) กรณีเป็นสมาชิก กบข.

(เงินประเดิม คือ เงินที่จ่ายให้แก่สมาชิกที่รับราชการอยู่ก่อน 27 มีนาคม 2540)

- สิทธิในการเบิกสวัสดิการต่างๆ เช่นเดียวกับข้าราชการประจำ อาทิ ค่ารักษาพยาบาล

(ตามพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล)

2. กรณีสมาชิก กบข. ที่ยังไม่ขอรับบำเหน็จบำนาญ เมื่อพ้นสภาพจากการเป็นข้าราชการ โดยจะขอรับเมื่อพ้นจากการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย เช่น ลาออกจากราชการ หรือเกษียณอายุราชการ กรณีนี้จะได้นับเวลาราชการต่อเนื่อง ระหว่างที่เป็นข้าราชการรวมกับเวลาที่ปฏิบัติงานในสภาพของพนักงานมหาวิทยาลัย เพื่อใช้ในการคำนวณบำเหน็จบำนาญ และยังคงมีสภาพเป็นสมาชิก กบข. ต่อเนื่องกัน (ตามหนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค 0409.4/22415 ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2548)

กรณีนี้ หากขอลาออกจากราชการก่อนเกษียณอายุราชการ จะมีสิทธิได้รับบำนาญ เมื่อ

1) มีอายุราชการ (ข้าราชการ + พนักงาน) 24 ปี 6 เดือนขึ้นไป (เหตุรับราชการนาน) หรือ

2) มีอายุราชการ (ข้าราชการ + พนักงาน) 9 ปี 6 เดือนขึ้นไป และมีอายุครบ 50 ปี ขึ้นไปด้วย (เหตุสูงอายุ)

(หากมีอายุไม่ครบ 50 ปี หรือมีอายุราชการ 9 ปี 6 เดือนขึ้นไป อย่างไม่อย่างหนึ่ง หรือมีอายุราชการไม่ถึง 24 ปี 6 เดือน จะมีสิทธิได้รับเฉพาะเงินบำเหน็จเท่านั้น)

ดังนั้น สำหรับผู้ที่เลือกในกรณีนี้ จะได้รับเฉพาะเงินเดือนในส่วนหนึ่งของพนักงานมหาวิทยาลัยเท่านั้น ส่วนของเงินบำเหน็จบำนาญ และเงิน กบข. จะได้รับเมื่อลาออกจากราชการ หรือเกษียณอายุราชการ สำหรับสิทธิสวัสดิการต่าง ๆ จะได้รับตามระเบียบของพนักงาน

ผู้ที่ไม่เป็นสมาชิก กบข. จะไม่มีสิทธิได้นับเวลาราชการต่อเนื่อง

(ข้อมูลโดย วิวัฒน์ อานามนารถ หัวหน้างานบุคลากรสัมพันธ์และสวัสดิการ กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี : วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2550)



ข่าวประชาสัมพันธ์



กิจกรรมน่าสนใจ

สภาอาจารย์ศิริราช ขอเรียนเชิญท่านอาจารย์และผู้สนใจเข้าร่วมฟังการบรรยายทางวิชาการ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สมศีล ญาณวงศ์ ราชบัณฑิตและอาจารย์ประจำสถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง "การเขียนบทความทางวิชาการเป็นภาษาอังกฤษ" ในวันที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. และ เรื่อง "การนำเสนอผลงานเป็นภาษาอังกฤษ" ในวันที่ ๒๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสิรินธร อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ สภาอาจารย์ศิริราช โทร. ๗๖๖๗

บรรณาธิการแถลง

สวัสดิ์คือชาวมหิตลที่รักทุกท่าน หวังว่าทุกท่านคงมีความสุขและเพียบพูนไปด้วยความรักในวันมาฆบูชา และวันวาเลนไทน์ที่ผ่านมา นะคะ สุขและความรักแม้จะเป็นสิ่งที่ไม่มีความมั่นคง ไม่สามารถสัมผัสได้ด้วยประสาทสัมผัสทั้งห้า แต่เป็นสิ่งที่หล่อเลี้ยงมนุษย์ให้สดชื่น มีความหวัง และความรู้สึกดี ๆ ตลอดจนจุดประกายความคิดสร้างสรรค์ ที่จะรังสรรค์ชีวิตให้ดำรงอยู่อย่างมีคุณภาพและจรโลงครอบครัว สังคม ประเทศชาติ และโลกใบนี้ให้พัฒนาอย่างก้าวหน้ายั่งยืนและมั่นคง เปรียบเสมือนน้ำที่หล่อเลี้ยงต้นไม้ให้เจริญงอกงามออกดอกออกผลให้มนุษย์โลกชื่นชมและใช้ประโยชน์อย่างไม่มีที่สิ้นสุด

ข่าวสภาฯ ฉบับนี้ขอแสดงความชื่นชมยินดีกับอาจารย์ตัวอย่างของสภาคณาจารย์ทั้งส่วนที่ ได้รับรางวัลในครั้งนี้ แม้จะเปรียบไม่ได้กับความดีที่ท่านอาจารย์ได้เพียรสร้างและสะสมมานานอย่างไม่เห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อย แต่ด้วยความรักที่มีต่องาน ต่อผู้ร่วมงาน ต่อผู้ป่วย ต่อศิษย์ และเหนือสิ่งอื่นใดก็คือ ความรักต่อเพื่อนมนุษย์และประเทศชาติ จึงทำให้เกิดเม็ดเงินที่มีคุณภาพ ผลงานที่มีคุณค่า และความเจริญที่มาสู่หน่วยงาน สังคม และประเทศชาติโดยรวม จนเป็นที่ประจักษ์ต่อสายตาของทุกท่าน นอกจากนี้ท่านยังมีแนวคิด แนวปฏิบัติ และหลักในการทำงานเป็นแบบฉบับของตัวเอง สมควรที่จะนำมาถ่ายทอดให้ชาวมหิตลได้รับทราบและนำไปปรับใช้ตามอัธยาศัยคะ

ช่วงที่ผ่านมาคงไม่มีข่าวใดที่น่าสนใจและติดตามได้มากเท่าการที่มหาวิทยาลัยมหิตลจะเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ จึงขอให้ทุกท่านได้ติดตามอย่างใกล้ชิด เข้าใจถึงการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นอย่างถ่องแท้ มีส่วนร่วมกับการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้น และพัฒนาให้เป็นการเปลี่ยนแปลงที่ตอบสนองต่อความต้องการของประชาคม สังคม และประเทศชาติอย่างแท้จริงนะคะ ขอให้ทุกท่านมีความสุข สดชื่น แจ่มใส แล้วพบกันใหม่ฉบับหน้าคะ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภาวรรณ เศรษฐบรรจง บรรณาธิการประจำฉบับ

เจ้าของ

สภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยมหิตล กองกลาง ตั้งอยู่ที่สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิตล ศาลายา เลขที่ 999 หมู่ที่ 5 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170 โทรศัพท์ 0-2849-6350-2 โทรสาร 0-2849-6351

บรรณาธิการประจำฉบับ

ผศ.สุภาวรรณ เศรษฐบรรจง

กองบรรณาธิการประจำฉบับ

ผศ.ชมชื่น สมประเสริฐ ผศ.ธวัชชัย พีรพัฒน์ดิษฐ์ ผศ.(พิเศษ) เนตร หงษ์ไกรเลิศ รศ.วิไล หนูนงักดี รศ.สุดารัตน์ มโนเชี่ยวพินิจ รศ.มยุนา ศรีสุภานันต์

คณะกรรมการประชาสัมพันธ์

ผศ.ชมชื่น สมประเสริฐ ผศ.ธวัชชัย พีรพัฒน์ดิษฐ์ ผศ.(พิเศษ) เนตร หงษ์ไกรเลิศ รศ.มยุนา ศรีสุภานันต์ ผศ.วรากร เจริญสุข รศ.วิไล หนูนงักดี รศ.ศิริพร ธิติเลิศเดชา รศ.สมจิต พงษ์ชะริตานนท์ รศ.สุดารัตน์ มโนเชี่ยวพินิจ ผศ.สุภาวรรณ เศรษฐบรรจง ศ.อนุวัตร รุ่งพิสุทธิพงษ์ ผศ.อุษณีย์ สุทธิสารสุนทร

ฝ่ายจัดทำต้นฉบับ

นางสาวสุจิตรา สอนสม นางพัชญา วงษ์วันทนี นายอภิชาติ หลงสมบุญ

ข่าวสภาคณาจารย์

เป็นหนังสือภายในมหาวิทยาลัย และเป็นสื่อระหว่างคณาจารย์ในการรับฟังแลกเปลี่ยนทัศนคติ ข้อคิดเห็นทั้งด้านการบริหาร ด้านวิชาการ ด้านสวัสดิการ และอื่น ๆ ของมหาวิทยาลัย บทความ ข้อคิด จดหมาย เป็นความเห็นของผู้เขียนเท่านั้น มิใช่ความเห็นของสภาคณาจารย์

สภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยมหิตล
999 หมู่ที่ 5 สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิตล ศาลายา
ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ตำบลศาลายา
อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170

ชำระค่าบริการเป็นเงินชื่อ
ใบอนุญาตที่ 3/2523
ไปรษณีย์ศิริราช

สถานที่พิมพ์

เจริญดีมั่นคงการพิมพ์ 231 หมู่ 15 ซ.เพชรเกษม 48 ถ.เพชรเกษม แขวงบางด้วน เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ
โทรศัพท์/โทรสาร 0-2457-2593